



๒ มีนาคม 2550

เรื่อง การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีที่มีสิทธิเข้าซ้อนกับสิทธิประกันสังคม

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง อธิบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ อธิการบดี ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

- อ้างถึง
- 1.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 133 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2549
 - 2.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 160 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2549
 - 3.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 186 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2549
 - 4.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 210 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2549
 - 5.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 35 ลงวันที่ 25 มกราคม 2550
 - 6.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 63 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550
 - 7.หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 84 ลงวันที่ 28 กันยายน 2549
 - 8.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2545

ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียมในสถานพยาบาลของทางราชการและเอกชน โดยให้สถานพยาบาลเป็นผู้ดำเนินการเบิกจ่ายในระบบเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลางแทนผู้มีสิทธิ ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 ถึง 6 นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่าเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 9 บัญญัติว่า "ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกานี้ หรือบุคคลในครอบครัวของผู้นั้นมีสิทธิหรือได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่นแล้ว ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกานี้ เว้นแต่ค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับนั้นต่ำกว่าเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่มีสิทธิจะได้รับตามพระราชกฤษฎีกานี้ ก็ให้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่" ดังนั้น ในกรณีที่สำนักงานประกันสังคมได้กำหนดอัตราการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมให้แก่สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดในอัตราไม่เกิน 1,500 บาทต่อครั้ง และไม่เกิน 3,000 บาทต่อสัปดาห์สำหรับค่าบริการทางการแพทย์ส่วนเกินอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ประกันตน นั้น ผู้มีสิทธิ หรือบุคคลในครอบครัวตาม

/พระราชกฤษฎีกา ฯ ...

พระราชกฤษฎีกา ฯ ที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรัง ที่จำเป็นต้องรักษาพยาบาลทดแทนไตด้วยวิธีไตเทียม จะต้องใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ก่อน แล้วหากมีค่าบริการทางการแพทย์ส่วนเกินย่อนำมาเบิกจ่ายจากทางราชการได้ตามพระราชกฤษฎีกา ฯ ทั้งนี้ ค่าบริการทางการแพทย์ส่วนเกินที่นำมาเบิกจ่ายจากทางราชการ เมื่อรวมกับอัตราการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมให้แก่สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดแล้ว จะต้องไม่เกินจากอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง โดยให้ผู้มีสิทธิ หรือบุคคลในครอบครัวตามพระราชกฤษฎีกา ฯ ที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังที่จำเป็นต้องรักษาพยาบาลทดแทนไตด้วยวิธีไตเทียม ดำเนินการ ดังนี้

1. ยื่นคำขอรับการบำบัดทดแทนไตต่อสำนักงานประกันสังคมตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน กรณีบำบัดทดแทนไต หลังจากนั้นให้ยื่นสำเนาคำขอรับการบำบัดทดแทนไตต่อสำนักงานประกันสังคมดังกล่าวต่อสถานพยาบาลของทางราชการ เพื่อลงทะเบียนเข้าโครงการผู้ป่วยนอกตามหนังสือที่อ้างถึง 7 ณ สถานพยาบาลของทางราชการที่มีหน่วยไตเทียม

2. ระหว่างรอการพิจารณาจากสำนักงานประกันสังคมให้สถานพยาบาลของทางราชการที่รักษาผู้ป่วยตามหนังสือที่อ้างถึง 1 หรือสถานพยาบาลของเอกชนที่รักษาผู้ป่วยตามหนังสือที่อ้างถึง 2 ถึง 6 เป็นผู้ดำเนินการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม ในระบบจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลางตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง

3. เมื่อได้รับการอนุมัติให้มีสิทธิประโยชน์ทดแทน กรณีการบำบัดทดแทนไต จากสำนักงานประกันสังคมแล้ว ให้เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียมในแต่ละครั้งจากสำนักงานประกันสังคมก่อน และหากค่ารักษาพยาบาลสำหรับการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียมที่ได้รับจากสำนักงานประกันสังคมนั้นต่ำกว่าเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่มีสิทธิจะได้รับตามพระราชกฤษฎีกา ฯ ให้สถานพยาบาลของทางราชการที่รักษาผู้ป่วยตามหนังสือที่อ้างถึง 1 หรือสถานพยาบาลของเอกชนที่รักษาผู้ป่วยตามหนังสือที่อ้างถึง 2 ถึง 6 เป็นผู้ดำเนินการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม เฉพาะส่วนที่ขาดอยู่ในระบบเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลาง

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ป่วยทรงจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม ไปแล้วให้นำใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม มาวางเบิก ณ ส่วนราชการต้นสังกัดตามหนังสือที่อ้างถึง 8 โดยแนบสำเนาหนังสือคำร้องต่อสำนักงานประกันสังคม หรือสำเนาหนังสือที่เบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในแต่ละครั้งจากสำนักงานประกันสังคม แต่ละกรณีเพื่อประกอบการเบิกจ่ายจนถึงสิ้นเดือนเมษายน 2550

/ตัวอย่าง...

ตัวอย่าง การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทดแทนได้ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีที่มีสิทธิเข้าซ้อนกับสิทธิประกันสังคม กรณีที่ผู้มีสิทธิ หรือบุคคลในครอบครัวตามพระราชกฤษฎีกา ฯ ที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังที่จำเป็นต้องรักษาทดแทนไตด้วยวิธีไตเทียม

ตัวอย่างที่ 1 กรณีสถานพยาบาลคิดค่าบริการทางการแพทย์กรณีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 2,000 บาทต่อครั้ง เมื่อสำนักงานประกันสังคมได้เบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมให้แก่สถานพยาบาลในอัตราไม่เกิน 1,500 บาทต่อครั้ง แล้วมีค่าบริการทางการแพทย์ส่วนเกินอยู่จำนวน 500 บาท ผู้ป่วยสามารถนำใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตด้วยวิธีไตเทียมมาเบิกจ่ายจากทางราชการได้จำนวน 500 บาท

ตัวอย่างที่ 2 กรณีสถานพยาบาลคิดค่าบริการทางการแพทย์กรณีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 1,800 บาทต่อครั้ง เมื่อสำนักงานประกันสังคมได้เบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมให้แก่สถานพยาบาลในอัตราไม่เกิน 1,500 บาทต่อครั้ง แล้วมีค่าบริการทางการแพทย์ส่วนเกินอยู่จำนวน 300 บาท ผู้ป่วยสามารถนำใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตด้วยวิธีไตเทียมมาเบิกจ่ายจากทางราชการได้จำนวน 300 บาท

ตัวอย่างที่ 3 กรณีที่สำนักงานประกันสังคมได้เบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมให้แก่สถานพยาบาลในอัตราไม่เกิน 1,500 บาทต่อครั้ง และไม่เกิน 3,000 บาทต่อสัปดาห์ แล้วหากในสัปดาห์นั้น ผู้ป่วยยังมีความจำเป็นต้องรักษาพยาบาลทดแทนไตด้วยวิธีไตเทียมอยู่ และสถานพยาบาลคิดค่าบริการทางการแพทย์กรณีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจำนวน 2,000 บาทต่อครั้ง ถือว่าเป็นกรณีที่ผู้ป่วยสามารถนำใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตด้วยวิธีไตเทียมมาเบิกจ่ายจากทางราชการได้จำนวน 2,000 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้ผู้มีสิทธิและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปัทม์ นิมมานเหมินท์)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กลุ่มงานสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ

โทร. 0-2273-9561 0-2298-6087

www.cgd.go.th